



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง ขอดังผู้ปกครอง

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๘๑/๒๕๖๑

ด้วย นางบุษยรัตน์ แก้วพิกุล ผู้ร้อง อายุ ๔๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๗/๖๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องกับนางสาววิไลพร ชุมนวล ผู้เยาว์ เป็นญาติกันโดยมีความสัมพันธ์เป็นน้าหลานกัน ซึ่งผู้ร้องเป็นน้าของนางสาวลัดติดาพร ชุมนวล ซึ่งเป็นมารดาของผู้เยาว์ โดยผู้ร้องกับนางลัดติดาพรเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน บิดชื่อ นายบุญหลาย แก้วพิกุล มารดาชื่อ นางโดม แก้วพิกุล ปัจจุบันนางโดมป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย และเป็นผู้พิการท่อนกทั้งสองข้าง นางโดมจึงไม่สามารถเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ได้โดยสะดวก โดยบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน มีบุตรด้วยกัน ๕ คน คือ นายคำมวย แก้วพิกุล นางลัดติดาพร ชุมนวล นางนฤมล ทองบ่อ นายคำผาย แก้วพิกุล และนางบุษยรัตน์ แก้วพิกุล (ผู้ร้อง) ต่อมานางลัดติดาพรได้จดทะเบียนสมรสกับนายสมถัน ชุมนวล อยู่กินฉันสามีภริยาโดยมีบุตรด้วยกัน ๒ คน คือ นายฤทธิชัย ชุมนวล ปัจจุบันอายุ ๒๔ ปี และนางสาววิไลพร ชุมนวล ผู้เยาว์ ปัจจุบันอายุ ๑๘ ปี นายสมถันได้เสียชีวิตไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยสาเหตุการตายด้วยอาการตับวายจากการติดเชื้อในกระแสเลือด นางลัดติดาพร ได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีสาเหตุการตายด้วยอาการภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ ต่อมานายสมถันและนางลัดติดาพร บิดามารดาของผู้เยาว์ถึงแก่ความตายทำให้ผู้เยาว์จึงไม่มีผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย ภายหลังจากที่บิดามารดาผู้เยาว์ได้เสียชีวิตไปแล้ว ผู้ร้องได้เลี้ยงดูผู้เยาว์ตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ ณ บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ร้องประกอบอาชีพค้าขาย มีฐานะปานกลาง ซึ่งปัจจุบันนี้ผู้เยาว์ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ที่จะต้องให้ผู้ร้องหรือผู้ปกครองดูแล แต่เนื่องจากมีเหตุจำเป็นซึ่งผู้เยาว์ได้สอบผ่านและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลการทหารเรือ ศูนย์วิทยการ กรมการแพทย์ทหารเรือ ซึ่งผู้เยาว์ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด โดยให้นำผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายและต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองของผู้สมัครโดยคำสั่งศาล เพื่อเข้าทำสัญญาและคำประกันกับสถานศึกษาดังกล่าว เนื่องจากผู้เยาว์ยังไม่มีผู้ปกครองตามคำสั่งศาลโดยชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงได้แจ้งเหตุขัดข้องดังกล่าวและได้แนะนำให้ญาติมายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งญาติของผู้เยาว์เป็นผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้แล้วเสร็จเสียก่อนเจ้าหน้าที่จึงจะดำเนินการให้ได้ โดยผู้ร้องได้แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวให้กับญาติทุกคนทราบถึงเหตุขัดข้องดังกล่าวทราบแล้ว โดยญาติทุกคนได้มีความเห็นให้ตั้งผู้ปกครองและให้ความยินยอมที่จะให้ผู้ร้องเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติต้องห้ามมิให้เป็นผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๘๗ ด้วยเหตุดังกล่าวขอศาลได้โปรดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งตั้งนางบุษยรัตน์ แก้วพิกุล ผู้ร้องเป็นผู้ปกครองของนางสาววิไลพร ชุมนวล ผู้เยาว์ ตามกฎหมายต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอตุลาการที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑



(นายประเสริฐ เชิดทวิทรัพย์)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี